



HƯỚNG DẪN CỦA THẦY THUỐC

(Chăm sóc vùng kín đúng cách, bảo vệ sức khỏe sinh sản)
GS.TS Nguyễn Đức Vy - Nguyễn GD Bệnh viện Phụ sản TW -
Nguyễn Chủ tịch Hội Sản phụ khoa & SĐCKH Việt Nam

Tăng cường thành phần dưỡng da, giúp sáng mịn da và giảm tác động của lão hóa (chiết xuất Dầu tằm, Vitamin B3, Collagen)

Dung dịch vệ sinh phụ nữ **Dạ Hương Tươi Mới** là sản phẩm chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kín (âm hộ) hàng ngày. Công thức **Dạ Hương Tươi Mới** được các bác sỹ chuyên khoa phụ sản và các dược sỹ chuyên ngành bào chế nghiên cứu phát triển dựa trên những ưu việt của sản phẩm **Dạ Hương** nhiều năm lưu hành trên thị trường. Được cải tiến tăng cường thành phần dưỡng da (Chiết xuất Dầu tằm, Vitamin B3, Collagen) **Dạ Hương Tươi Mới** không chỉ làm sạch, ngăn mùi suốt 24h mà còn góp phần làm giảm các tác động của lão hóa như thâm xín, khô nhăn, thô ráp... giúp cho bề mặt da vùng kín sáng sạch, mịn màng, tươi nhuận, duy trì sự mềm mại và độ ẩm tự nhiên. **Dạ Hương Tươi Mới** an toàn, không khô rát, phù hợp với sinh lý vùng kín phụ nữ Á Đông và không ảnh hưởng tới pH tự nhiên âm đạo.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ **Dạ Hương Tươi Mới** được các bác sỹ phụ sản khoa khuyến dùng:

- Vệ sinh vùng kín hàng ngày, đặc biệt trong thời kỳ ra nhiều huyết trắng, thời kỳ kinh nguyệt, hậu sản, thai nghén góp phần duy trì cân bằng sinh lý vùng kín, ngăn ngừa viêm nhiễm nấm ngứa.
- Vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài cho cả nam và nữ trước và sau quan hệ tình dục.
- Sử dụng phối hợp trong các phác đồ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.

Thành phần tác dụng: Sodium chloride (Muối tinh khiết); Aloe vera extract (Lô hội); Menthol (Tinh chất Bạc hà); Thymol (Tinh chất Bách lý hương); Chamomilla recutita extract (Chiết xuất Cúc La Mã); Morus alba extract (Chiết xuất Dầu tằm); Vitamin B3; Collagen; Acid Lactic; Alpha Tocopherol (Vitamin E).

Thành phần đầy đủ (Theo danh pháp quốc tế): Purified water; Sodium laureth sulfat; Propylen glycol; Ethyl alcohol; Sodium carboxyl methyl cellulose; Lactic acid; Sodium chloride; Alpha Tocopherol; Aloe vera extract; Morus alba extract; Hydrolized collagen; Niacinamide; Menthol; Thymol; Chamomilla recutita extract; Disodium ethylendi-amin tetraacetat; Sorbic acid; Benzoic acid; Lavender fragrance.

Hướng dẫn sử dụng: Làm ướt vùng kín, lấy 2-3 ml dung dịch vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín, sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch

Lưu ý: Sản phẩm này dùng để rửa ngoài, không thực rửa âm đạo.

1. Nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa

Bình thường ở môi trường âm đạo luôn tồn tại hệ vi khuẩn có lợi sống cộng sinh (Lactobacilli) giúp cân bằng sinh lý âm đạo, tạo pH acid (3.8 - 4.6) cho môi trường âm đạo, giúp ức chế sự phát triển của vi trùng gây bệnh.

Vi nguyên nhân nào đó khiến cân bằng sinh lý ở môi trường âm đạo bị thay đổi sẽ tạo điều kiện cho vi trùng có hại tăng sinh, tấn công gây viêm nhiễm âm hộ - âm đạo.

Âm hộ - âm đạo cũng có thể bị viêm nhiễm do nguyên nhân: Quan hệ với bạn tình mang mầm bệnh (Glamydia, trùng roi...), hoặc do sử dụng dụng cụ, thủ thuật y khoa không đảm bảo vô trùng.

Viêm nhiễm âm hộ - âm đạo nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm tử cung, vòi trứng... là nguyên nhân gây vô sinh, chửa ngoài dạ con, sảy thai, đẻ non, ung thư.

2. Dấu hiệu nhận biết bệnh

Nếu thấy các triệu chứng sau hãy đến gặp thầy thuốc ngay để được khám và điều trị kịp thời:

- Ra khí hư nhiều, bất thường.
- Ngứa, đau, rát, có mụn lở loét ở vùng âm hộ - âm đạo.
- Đau buốt và nóng rất khi đi tiểu.

3. Phòng bệnh

Phòng bệnh là cách tốt nhất bảo vệ sức khỏe sinh sản, tiết kiệm tiền bạc và giữ gìn hạnh phúc lứa đôi.

3.1. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh vùng kín, vệ sinh tình dục để giảm khả năng bị nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới, nghĩa là:

- Tắm rửa thường xuyên (kể cả trong thời kỳ kinh nguyệt), vệ sinh âm hộ hàng ngày, sau mỗi lần đi tiểu, đi đại tiện bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ được khuyến dùng, nhớ phải lau từ trước ra sau (hậu môn là cuối cùng).
- Luôn luôn giữ cho bộ phận sinh dục ngoài khô, sạch, không sử dụng những dụng cụ, khăn, vật lạ đưa vào trong âm đạo để lau âm đạo, âm hộ vì bất cứ lý do nào, không tự thực rửa âm đạo khi không có chỉ định của thầy thuốc.
- Băng vệ sinh phải đảm bảo sạch, đủ thấm và còn thời gian sử dụng qui định (từ 4 đến 6 giờ phải thay một lần).
- Vệ sinh tốt cho cả hai người trước và sau khi quan hệ tình dục

3.2. Để phòng bị lây nhiễm qua đường tình dục: Thực hành tình dục an toàn để tránh mắc hoặc tái mắc bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục do các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục (giao hợp). Mỗi lần giao hợp dùng một bao cao su nếu có quan hệ với một người đã nhiễm hoặc đang có nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu là bạn tình thì càng cần phải lưu ý và điều trị cho bạn tình.

3.3. Phụ nữ đang dùng kháng sinh, đang mang thai, đang dùng viên thuốc tránh thai kết hợp... là thời điểm thuận lợi cho các vi sinh vật sống cộng sinh ở âm đạo (như nấm, tạp khuẩn...) dễ phát triển quá mức gây bệnh. Do vậy, các đối tượng trên phải tự giảm thiểu các nguy cơ bằng cách: uống nhiều nước, không mặc đồ nilon, bó sát, vải tổng hợp gây nóng, ẩm vùng kín (dùng vải bông là tốt nhất).

ĐỂ XÀ TẮM TAY TRÉ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.



Sản phẩm của:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

ĐC: B19D6 Khu ĐTM Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

ĐT: 024.37678996 * Fax: 024.37556478

Chi nhánh TP.HCM: Số 18 Nguyễn Thế Lộc - P.12 - Q.Tân Bình

TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy SX: Lô B3, CCN Phòng - Huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội

Đạt tiêu chuẩn GMP; CGMP; GLP; GSP.

Thông tin chi tiết, xin gửi thư hoặc E-mail về địa chỉ:

Phòng tư vấn khách hàng

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh.

ĐC: B19D6 Khu ĐTM Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Email: tvkh@hosinhpharma.com.vn * Website: duchoalinh.vn



Người bạn tin cậy của Phụ nữ Á Đông!

Xuất phát từ thực tế có rất nhiều phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa do vệ sinh không tốt. Đội ngũ dược sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu về bào chế của công ty **Dược Phẩm Hoa Linh** cộng tác với các chuyên gia Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành phụ sản đã tiến hành nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ **Dạ Hương**.

Làm thế nào để sản phẩm làm sạch và phòng ngừa viêm nhiễm tốt, an toàn, tiện dụng, phù hợp với đặc điểm sinh lý của phụ nữ Á Đông (độ pH, độ ẩm, cấu tạo da và niêm mạc...) là những câu hỏi mà nhóm nghiên cứu đặt ra và tìm cách giải quyết ngay từ đầu. Sau đó sản phẩm liên tục được cải tiến nâng cấp để chất lượng ngày một hoàn hảo hơn.

Không chỉ chú trọng tới các yếu tố về phẩm chất như thành phần, công thức, dạng bào chế, quy trình sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), mỹ phẩm (CGMP). Ngay cả bao bì sản phẩm cũng được quan tâm đầu tư. Chai **Dạ Hương** được làm từ 100% nhựa nguyên sinh, không lẫn tạp chất như nhựa tái chế. Nắp chai được cấu tạo để dễ bật mở và không gây đau tay. Từ năm 2010, công nghệ dán nhãn ép nhiệt tự động được sử dụng, đây là công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, đảm bảo nhãn được dán chính xác, bền đẹp, không bị bong tróc, khó làm giả.

Hình thức mẫu nhãn, tên gọi, quy cách đóng gói cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. **Dạ Hương** đã cạnh tranh thành công với các sản phẩm có nguồn gốc Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trong khu vực.



Dạ Hương có nhiều dung tích, nhiều mùi hương để khách hàng dễ lựa chọn



Dung dịch vệ sinh bạn gái Dạ hương

Vệ sinh sinh lý bạn gái hàng ngày, đặc biệt trong thời kỳ ra nhiều huyết trắng, thời kỳ kinh nguyệt.



Dạ hương xuất khẩu

Dạ hương đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia...

Nhờ chú trọng tới chất lượng, **Dạ Hương** được đánh giá cao trong nhiều cuộc bình chọn của người tiêu dùng, giới chuyên môn, các hiệp hội khoa học, kĩ thuật...



Huy chương vàng sản phẩm chất lượng hoàn hảo



Nhãn hiệu nổi tiếng Quốc Gia



Sản phẩm tin dùng số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ



HỘI PHỤ SẢN VIỆT NAM
Nghiên cứu và chứng nhận an toàn

Trong một nghiên cứu tại bệnh viện phụ sản TƯ (năm 2008), **Dạ Hương** được hơn 98% người bệnh và bác sĩ hài lòng. **Dạ Hương** tham gia tài trợ cho nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành sản phụ khoa, nơi hội tụ đông đảo các bác sĩ trong và ngoài nước như: Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp, Hội nghị sản phụ khoa Châu Á - Thái Bình Dương...

Học bổng **Dạ Hương** dành cho nữ sinh y được có thành tích học tập xuất sắc được khởi xướng từ năm 2009, là một trong rất nhiều những hoạt động tích cực khác của nhãn hàng hướng tới lợi ích cộng đồng và xã hội.



Dạ Hương tài trợ Hội nghị Sản phụ khoa Châu Á - Thái Bình Dương



Báo cáo nghiên cứu **Dạ Hương** tại bệnh viện phụ sản Trung Ương



Báo cáo nghiên cứu **Dạ Hương** tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ



Học bổng **Dạ Hương** dành cho nữ sinh y được

Dạ Hương phát triển được như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ rất lớn của Quý khách hàng. Là nhà sản xuất trực tiếp sản phẩm, **Dược phẩm Hoa Linh** xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm trong những năm qua. Về phần mình, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của quý khách. Điều đó cũng đồng nghĩa với những nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo dựng một tương lai tốt đẹp, phát triển lâu dài và bền vững.